

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมมหาด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

.....

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง หรือผู้ที่รับผิดชอบ
๑	ป่านิเวศ	๑.๑ มอบสำนักงานการช่างดูแลเรื่องการต่อท่อน้ำให้ครอบคลุมในการรดน้ำต้นไม้บริเวณป่านิเวศต่อไป	สำนักงานการช่าง
๒	การดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬาฟากและสวนสาธารณะของเทศบาล	๒.๑ มอบสำนักงานการศึกษา , สำนักงานการช่างและสำนักปลัดเทศบาลดูแลรักษาความสะอาดและล้างพื้นในพื้นที่สนามกีฬาหรือสวนสาธารณะของตนเองอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	สำนักงานการศึกษา สำนักงานการช่าง สำนักปลัดเทศบาล
๓	การปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	๓.๑ มอบผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนอยู่เสมอ	ผอ.โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน
๔	การตรวจสอบสารเสพติดตามมาตรการฟ้าแดดสงยาง	๔.๑ มอบกองสวัสดิการฯ ประสานกับหน.สำนักปลัดเทศบาลและเจ้าเอกภราดรในการดำเนินการเรื่องนี้ตามปฏิทินต่อไป	กองสวัสดิการ หน.สำนักปลัดเทศบาล เจ้าเอกภราดร เนตวงษ์
๕	ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านผู้จัดการมงคล	๕.๑ มอบสำนักงานการช่างหาวิธีการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำให้น้ำไหลได้สะดวกให้กับผู้จัดการมงคลด้วย	สำนักงานการช่าง
๖	การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๖.๑ มอบสำนักงานสาธารณสุขลงพื้นที่ให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับร้านอาหารในเขตเทศบาลเพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้าน ๖.๒ มอบผอ.สำนักงานการศึกษาติดป้ายงดใช้สนามเทนนิส/ฟิตเนส/โรงยิมบริเวณสนามกีฬาฟากกลางเป็นการชั่วคราว ๖.๓ มอบสำนักงานคลังติดป้ายปิดบริการชั่วคราวบริเวณแผงพระ ๖.๔ มอบสำนักปลัดเทศบาลติดป้ายงดใช้หอประชุมธรรมมาภิบาล/ห้องประชุมพวงพะยอม/ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/หอประชุมธรรมศาลาชั่วคราว ๖.๕ มอบหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กองกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านในการป้องกันตนเองและจัดหาเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเพื่อป้องกันตนเองในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เช่น อสม. อปพร. เจ้าหน้าที่สนามกีฬา เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ฯลฯ ๖.๖ มอบรองรณยุทธจัดทำประกาศเทศบาลเรื่องการแต่งตั้งอาสาโควิดโดยให้ระบุชื่อและหน้าที่ของคณะกรรมการทุกชุมชน พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการฯ เพื่อทำหน้าที่ทวนสอบข้อมูลจากคณะกรรมการทุกชุมชนให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	สำนักงานสาธารณสุข ผอ.สำนักงานการศึกษา สำนักงานคลัง สำนักปลัดเทศบาล ทุกสำนัก/กอง รองรณยุทธ หอมหวล

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง หรือผู้ที่รับผิดชอบ
-----	--------	--------------	-------------------------------

		๖.๗ มอบผอ.กองสวัสดิการฯลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กับคณะกรรมการทุกชุมชนด้วย	ผอ.วรวิทย์ ภูวอด
		๖.๘ มอบกองวิชาการฯ ส่งข้อมูลประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ ๔ และฉบับที่ ๕ ให้กับหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ทุกชุมชน	กองวิชาการฯ
		๖.๙ มอบจำเอกภราดรลงพื้นที่กำชับประชาชนให้งดเล่นน้ำบริเวณคลองฮีโร่	จำเอกภราดร เนตวงษ์
		๖.๑๐ ผาภท.ดารุณีกำชับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลแลตลาดเกษตรในการให้ความร่วมมือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เช่น การล้างพื้นสัมผัส จัดให้มีเจลล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย	ท.ดารุณี สุดาอึ้ง
		๖.๑๑ ผาภท.ทุกสำนัก/กองกำชับเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการสวมหน้ากากอนามัยและให้พนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคลดูแลสุขภาพของตนเองให้สะอาดอยู่เสมอ	ทุกสำนัก/กอง
๗	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑๐ จะลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล	๗.๑ มอบผอ.สำนักงานช่างกำชับเจ้าหน้าที่เรื่องการดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์
๘	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ขอนแก่น ปีถน ๑๑๕๕	๘.๑ มอบผอ.สำนักงานช่างติดตามเรื่องนี้กับโรงพยาบาลด้วย	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์
๙	ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการเรื่องบรรเทาน้ำท่วม วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ ณ สถานที่ก่อสร้าง	๙.๑ มอบผอ.สำนักงานช่างและผอ.ส่วนธนวัฒน์เข้าร่วมประชุมแทนนายกฯ	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ ผอ.ส่วนธนวัฒน์ สิทธิกานต์
๑๐	การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	๑๐.๑ มอบผอ.สำนักงานช่างแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเพื่อเป็นการป้องกันตนเองในเรื่องการละเว้น	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์
๑๑	การจัดระเบียบป้ายและฟุตบอลทางเท้า	๑๑.๑ มอบจำเอกภราดรดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ๑๑.๒ มอบผอ.ส่วนสมชายประสานกับจำเอกภราดรเรื่องการเพิ่มจุดการจัดระเบียบป้ายในเขตเทศบาล	จำเอกภราดร เนตวงษ์ ผอ.ส่วนสมชาย ไชยเดช
๑๒	ติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณถนนสาธารณะ	๑๒.๑ มอบผอ.สำนักงานช่างดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนสาธารณะตั้งแต่บ้านหนองบัวจนถึงบริเวณแก่งดอนกลาง	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์
๑๓	การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการครู	๑๓.๑ มอบผอ.สำนักงานการศึกษาเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการครูให้กับสำนักงานคลังเพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายโดยด่วน ๑๓.๒ ผาภท.รองประเสริฐกำกับดูแลเรื่องนี้	ผอ.สำนักงานการศึกษา สำนักงานคลัง รองประเสริฐ ออประเสริฐ

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง หรือผู้รับผิดชอบ

--	--	--	--

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง หรือผู้รับผิดชอบ

--	--	--	--

|

